

QUỲNH PHỤ

Không để bệnh lùn sọc đen lan rộng

Đó không chỉ là khẳng định của bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Phụ mà còn là quyết tâm của các cấp chính quyền và nhân dân địa phương trong phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa, tiến tới giành thắng lợi trong vụ mùa năm nay.



Nông dân Quỳnh Phụ phòng, trừ rầy, ngăn chặn bệnh lùn sọc đen trên lúa mùa.

Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, đến nay, bệnh lùn sọc đen đã xuất hiện và gây hại trên lúa mùa ở một số xã như Đông Tiến, An Mỹ, An Vinh, Quỳnh Xá, An Tràng... với tổng diện tích 100ha. Qua kiểm tra thực

tế trên đồng ruộng, rầy lưng trắng đang phát sinh gây hại mạnh với mật độ trung bình từ 50 - 100 con/m², diện tích nhiễm cao từ 300 - 500 con/m², cục bộ từ 1.000 - 1.500 con/m². Đây là nguồn rầy có nguy cơ truyền virus bệnh lùn sọc đen gây hại, làm giảm năng suất lúa mùa.

Vụ mùa năm 2018, xã Đông Tiến gieo cấy 640ha, gồm các giống BC15, N97... Trước điều kiện đồng đất trũng và ngập úng do ảnh hưởng của mưa lớn cuối tháng 7, khi phát hiện một số diện tích lúa nhiễm bệnh lùn sọc đen lan rộng, cấp ủy, chính quyền, HTX DVNN xã tiếp tục phát động chiến dịch phòng, trừ rầy và các loại sâu bệnh, chỉ đạo, đôn

đốc nông dân tập trung khoanh vùng, ứng cứu lúa, kiên quyết loại bỏ những diện tích bị nhiễm bệnh nặng không để lây lan. Song song với công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, HTX đã in màu và cấp 3.000 tờ rơi nhận biết và các biện pháp phòng, chống bệnh lùn sọc đen để nông dân nâng cao nhận thức trong bảo vệ lúa mùa. Trên cánh đồng thôn Vạn Phúc, xã An Ninh, dù chưa xuất hiện bệnh lùn sọc đen trên diện tích lúa mùa nhưng chấp hành đúng chỉ đạo, hướng dẫn của xã về phòng, trừ sâu bệnh, ông Vũ Văn Diên cùng nhiều nông dân trong thôn đang tập trung phòng, trừ sâu bệnh. Ông Diên cho biết, vụ mùa năm nay gia đình ông cấy 8 sào lúa BC15 và nếp tam xuân, lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt, những ngày qua được xã khuyến cáo về bệnh lùn sọc đen nên ông đã tập trung phun phòng, trừ rầy kết hợp diệt chuột và ốc bươu vàng. Theo ông Diên, để ngăn ngừa bệnh lùn sọc đen phát sinh và lan rộng, ngoài làm tốt công tác bảo vệ thực vật ngay từ khâu gieo mạ, nông dân cần bìa ruộng, kịp thời phát hiện những ổ dịch mới; không có tư tưởng giấu bệnh, tiếc của, kiên quyết loại bỏ những diện tích lúa nhiễm bệnh. Sau khi hoàn thành gieo cấy, toàn bộ 11.600ha lúa mùa của Quỳnh Phụ sinh trưởng và phát triển

khá, số dành lúa và chiếu cao cây ở mức độ trung bình. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Ngay khi có báo cáo của các ngành chuyên môn về 100ha lúa mùa xuất hiện bệnh lùn sọc đen, huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương tăng cường cán bộ xuống cơ sở hướng dẫn, đôn đốc nông dân kiểm tra đồng ruộng, kịp thời phát hiện những diện tích lúa mùa bị nhiễm rầy và những diện tích xuất hiện bệnh lùn sọc đen. Phát động nông dân tập trung phun phòng, trừ rầy, tác nhân môi giới truyền bệnh lùn sọc đen trên lúa mùa. Chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện phối hợp cùng các HTX DVNN chủ động điều tiết nước hợp lý, phục vụ tốt công tác chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh. Cùng ứng kịp thời, đầy đủ các loại thuốc bảo vệ thực vật đặc hiệu, liều lượng được sử dụng theo khuyến cáo của Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông qua hệ thống đài truyền thanh, xe lưu động, đầy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các biện pháp, kỹ thuật phòng, trừ theo nguyên tắc "4 đúng", làm tốt công tác vệ sinh đồng ruộng, thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật, kiên quyết không để bệnh lùn sọc đen lan ra diện rộng.

TRINH CƯỜNG

► Kiểm soát chặt tốc độ tăng trưởng và chất lượng tín dụng



Ảnh minh họa

(nhandan.com.vn) Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Chỉ thị số 04/CT-NHNN về việc tiếp tục triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của ngành Ngân hàng trong 6 tháng cuối năm 2018.

Theo đó, yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường tiền tệ, ngoại hối, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu. Đồng thời, tạo điều kiện để tổ chức tín dụng (TCTD) cung ứng vốn hiệu quả cho nền kinh tế, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế hợp lý. Kiểm soát chặt chẽ tốc độ tăng trưởng và chất lượng tín dụng của toàn hệ thống cũng như từng TCTD theo đúng mục tiêu, định hướng đề ra; không xem xét, điều chỉnh tăng chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (trừ trường hợp đặc biệt, như một số ngân hàng thương mại tham gia tái cơ cấu trong năm 2018 đối với các TCTD yếu kém). Tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như: bất động sản, chứng khoán, BOT, BT giao thông...

► 7 tháng đầu năm, xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt hơn 5 tỷ USD

(vtv.vn) Chỉ riêng 7 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt kim ngạch 5,3 tỷ USD, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2017.

Đặc biệt, với lượng gỗ nguyên liệu nhập khẩu chỉ tăng nhẹ khoảng 0,4% nên giá trị xuất siêu lâm sản chính là con số ấn tượng của ngành Nông nghiệp những tháng đầu năm.

Giá trị xuất siêu của lâm sản chính trong 7 tháng ước đạt hơn 3,7 tỷ USD. Riêng giá trị xuất siêu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 3,2 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu thuộc nhóm lâm sản chính gồm: gỗ thành phẩm, dăm gỗ, các loại gỗ khác và một số mặt hàng lâm sản ngoài gỗ như: mây, tre, cói, thảm, quế.

Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tiếp tục là 4 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam.

► Việt Nam nhập hơn 100.000 tấn thịt lợn và gà giá rẻ 6 tháng đầu năm



(vtv.vn) Nửa đầu năm nay, Việt Nam đã nhập hơn 100.000 tấn thịt lợn và gà với mức giá chỉ hơn 20.000 đồng/kg.

Theo thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan, hết tháng 6 năm nay, có một lượng lớn khoảng hơn 100.000 tấn thịt lợn và thịt gà với giá rất rẻ đã được nhập vào Việt Nam. Cụ thể, có gần 19.600 tấn thịt lợn, tổng trị giá kim ngạch hơn 22 triệu USD.

Như vậy, tính bình quân trị giá mỗi kg thịt lợn nhập khẩu chỉ tương đương khoảng 26.000 đồng/kg. Bên cạnh đó là gần 88.000 tấn thịt gà được nhập về với giá bình quân chỉ 22.000 đồng/kg. Hai thị trường chính cung cấp thịt lợn nhập khẩu vào nước ta lại là Ba Lan và Tây Ban Nha.

Giá thịt nhập khẩu quá rẻ là một nỗi lo đối với người chăn nuôi trong nước, khi giá thịt lợn trong nước đang tăng cao gấp đôi giá thịt nhập. Hiện nay, giá lợn hơi tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai đã trên mức 52.000 đồng/kg.

MINH HƯƠNG

NGÀNH NGÂN HÀNG Duy trì tăng trưởng tín dụng

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng từ đầu năm đến nay Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Thái Bình là một thực hiện các giải pháp nhằm duy trì tăng trưởng tín dụng. Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank) Chi nhánh Thái Bình là một trong những đơn vị nằm trong top đầu hệ thống các TCTD trên địa bàn về tăng trưởng tín dụng chung của toàn ngành 2,1%, trong đó cho vay nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 4,4%, cho vay công nghiệp và xây dựng chiếm 38,98%, cho vay dịch vụ chiếm 56,62%. Ông Nguyễn Văn Thái, Giám đốc Vietinbank Chi nhánh Thái Bình cho biết: Có được kết quả đó là do ngay từ đầu năm Chi nhánh luôn ưu tiên cấp vốn tín dụng cho các đối tượng khách hàng khu vực nông nghiệp, nông thôn đồng thời quan tâm đến nhóm khách hàng vay vốn theo các chương trình

trọng điểm của tỉnh như: vay vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55 của Chính phủ, vay vốn phát triển hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng được mỗi đoàn kết từ nội bộ ban lãnh đạo đến các phòng chuyên môn

UBND tỉnh... Bên cạnh đó, Chi nhánh còn giao chỉ tiêu tới từng cán bộ, nhân viên, có cơ chế khen thưởng kịp thời cho cán bộ, nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; xây dựng được mỗi đoàn kết từ nội bộ ban lãnh đạo đến các phòng chuyên môn

ng nghiệp và các phòng giao dịch; có cơ chế ưu đãi đối với khách hàng mới... Cùng với Vietinbank, Chi nhánh Thái Bình, các TCTD trong toàn ngành cũng tích cực triển khai thực hiện các giải pháp mở rộng đầu tư tín dụng đi



Cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ.

đối với tăng cường quản lý chất lượng tín dụng, từ đó thúc đẩy tăng trưởng tín dụng trong toàn ngành. Đến ngày 31/7, tổng dư nợ cho vay của hệ thống ngân hàng đầu tư phát triển kinh tế - xã hội tỉnh ước đạt 69.110 tỷ đồng, tăng 10,2% so với thời điểm 31/12/2017; trong đó, cho vay ngắn hạn chiếm 58%, cho vay trung và dài hạn chiếm 42%. Nhiều chương trình trọng tâm, trọng điểm, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được các TCTD tập trung cho vay như: cho vay phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (tổng dư nợ 17.400 tỷ đồng với gần 123.000 khách hàng đang vay vốn, tăng 13,2% so với thời điểm 31/12/2017), cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên (tổng dư nợ 9.062 tỷ đồng với hơn 71.000 khách hàng đang vay vốn), cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch (tổng dư nợ gần 11 tỷ đồng với 50 khách hàng đang vay vốn), cho vay hỗ trợ mua máy móc phục vụ sản xuất, giảm thất thoát trong nông nghiệp (tổng dư nợ 38 tỷ đồng với 151 khách hàng đang vay vốn), cho vay tín dụng chính sách (tổng dư nợ 2.750 tỷ đồng với gần

101.000 khách hàng đang vay vốn)... Không chỉ duy trì tăng trưởng tín dụng, các TCTD trên địa bàn tỉnh còn chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp và hộ sản xuất phát triển sản xuất, kinh doanh. Từ đầu năm đến nay, các TCTD trên địa bàn đã thực hiện gia hạn nợ cho gần 200 khách hàng, miễn, giảm gần 2 tỷ đồng tiền lãi vay cho khách hàng vay vốn. Bên cạnh đó, các TCTD còn điều chỉnh giảm lãi suất tiền vay với dư nợ có mức lãi suất dưới 10% chiếm 73,4% và dư nợ có mức lãi suất trên 10% (chủ yếu là dư nợ trung và dài hạn) chiếm 26,6%. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng tín dụng, các TCTD còn chú trọng kiểm soát chất lượng hoạt động tín dụng; thực hiện cho vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, phân loại tín dụng, trích lập và sử dụng dự phòng rủi ro theo đúng quy định của pháp luật. Đến ngày 31/7, nợ xấu của các TCTD trên địa bàn chiếm 0,95% tổng dư nợ cho vay (không bao gồm dư nợ, nợ xấu của Ngân hàng Phát triển Chi nhánh tỉnh).

MINH HƯƠNG

Ông Thường tử phú ngao

Đó là cái tên của người dân địa phương đặt cho cụ chiến binh Nguyễn Đình Thường, thôn Bạch Long, xã Đông Hoàng (Tiền Hải). Với kiến thức và kinh nghiệm tích lũy được trong suốt quá trình nuôi ngao thương phẩm, ông trở thành một trong những người có diện tích nuôi ngao lớn của xã, đem lại nguồn thu cả tỷ đồng mỗi năm.

Sau 3 năm trong quân ngũ, năm 1991 ông Thường xuất ngũ trở về địa phương. Trần trở cách làm giàu từ vùng đất nghèo nơi cửa biển, ông cùng gia đình tập trung vốn nuôi thả ngao giống, ngao thương phẩm. Ông chia sẻ: Thấy con ngao dễ nuôi lại cho thu nhập cao nên gia đình tôi quyết định vay vốn ngân hàng cùng số tiền tích góp được cùng các, làm choi để nuôi ngao. Ban đầu cho chưa có

kinh nghiệm về mật độ, xử lý môi trường nước nuôi nên tỷ lệ ngao thành phẩm còn thấp, gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Để học hỏi kinh nghiệm nuôi ngao, ông Thường chủ động tìm hiểu sách báo, tài liệu, đi nhiều tỉnh, thành phố, tham quan nhiều mô hình nuôi ngao hiệu quả sau đó chủ động tìm đầu ra cho ngao thương phẩm, ngao giống. Đến nay, mô hình nuôi ngao của gia đình ông đã mở rộng quy

mô lên hơn 50ha. Số tiền tích góp được từ nuôi ngao ông mua sắm trang thiết bị, thuê thêm đất, mở trang trại nuôi tôm thẻ chân trắng. Ông Thường cho biết thêm: Muốn nuôi tôm thẻ chân trắng hiệu quả, việc lựa chọn con giống rất quan trọng. Con giống phải bảo đảm chất lượng và có nguồn gốc rõ ràng, được nuôi bằng nhiệt thức ăn đầy đủ dinh dưỡng và phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của tôm,

giữ môi trường nuôi tôm ổn định, không bị ô nhiễm, đặc biệt phải thường xuyên áp dụng công nghệ mới vào quá trình nuôi tôm. Hiện nay, trang trại của gia đình cụ chiến binh (CCB) Nguyễn Đình Thường đã được đầu tư quy mô bài bản. Với hơn 4ha nuôi tôm thẻ chân trắng và hơn 50ha nuôi ngao giống, ngao thương phẩm hàng năm cho thu hàng chục tấn ngao các loại, sau khi trừ chi phí gia đình ông thu về hơn 1 tỷ đồng. Không chỉ giỏi làm kinh tế, CCB Nguyễn Đình Thường còn chủ động phối hợp với các đoàn thể trong xã giúp 80 con em hội viên CCB, thân nhân các gia đình hoàn cảnh khó khăn có việc làm với thu nhập ổn định từ 7 - 8 triệu đồng/người/tháng. Ông cũng là người nhiệt tình, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với những người đến tham quan, học hỏi.

Chia sẻ về những dự định trong tương lai, CCB Nguyễn Đình Thường cho biết: Hiện nay, lượng ngao, tôm thương phẩm của gia đình chỉ đủ bán cho thị trường Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Bình. Để đáp ứng nhu cầu không chỉ của bạn hàng trong nước mà còn vươn ra nước ngoài, gia đình sẽ đầu tư trang thiết bị, thuê thêm kỹ sư, mở rộng diện tích nuôi hướng đến chăn nuôi sạch bảo đảm vệ sinh môi trường. Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông sẽ cùng với các hộ nuôi trồng thủy sản khác thành lập tổ hợp tác chăn nuôi, tạo chuỗi khép kín cung cấp thực phẩm từ trang trại cho đến bàn ăn nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường về thực phẩm sạch.

Ông Đỗ Xuân Biên, Chủ tịch Hội CCB xã Đông Hoàng đánh giá: Với tinh thần quyết tâm, dám nghĩ

dám làm, CCB Nguyễn Đình Thường là một trong những gương sáng vươn lên làm giàu, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Ông cũng tích cực tham gia các phong trào của địa phương, nguyện góp ủng hộ và giúp đỡ những hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhiều năm

liền, ông được Hội CCB huyện, UBND xã tặng giấy khen vì những đóng góp cho phong trào chung.

TIẾN DAT



Cựu chiến binh Nguyễn Đình Thường (áo xanh) là một trong những điển hình trong phát triển kinh tế.